



ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการ (กรณีจังหวัดชายแดนใต้)

ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีหนังสือที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๕๕๔ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔
แจ้งเวียนตำแหน่งที่กำหนดให้มีการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ จำนวน ๖๒ ตำแหน่ง ซึ่งในจำนวนตำแหน่งดังกล่าว
มีตำแหน่งในจังหวัดชายแดนใต้ จำนวน ๕ ตำแหน่ง และตำแหน่งที่ไม่ใช่ตำแหน่งในจังหวัดชายแดนใต้
จำนวน ๕๗ ตำแหน่ง นั้น

บัดนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคล สำหรับตำแหน่ง
ที่เป็นตำแหน่งในจังหวัดชายแดนใต้ จำนวน ๕ ตำแหน่ง เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จำนวน ๕ ราย
ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ ให้มีการทักท้วงตามนัยหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว ๕
ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๒ ได้ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(นายกมล เกษมสุข)
รองอธิบดี รักษาการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ (จังหวัดชายแดนใต้)

(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔)

ลำดับ ที่	ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับ เป็นตำแหน่งที่สูงขึ้น/สังกัด	ตำแหน่ง เลขที่	๑. ชื่อผลงานฯ / ๒. ข้อเสนอแนวคิดฯ	หมายเหตุ
๑	นางชัลวา หะยีเจะหลง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๕๐๙๒) สำนักงานเกษตรอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส	๕๐๙๒	๑. โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวในพื้นที่นาร้างเพื่อ ทำนาหลังน้ำลด หมู่ที่ ๒ บ้านอาตะบือระ ตำบลบาเราะเหนือ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ๒. แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการผลิตข้าวพื้นที่ นาร้างหลังน้ำลดเพื่อเป็นสินค้าเกษตรปลอดภัย และได้มาตรฐาน	ทั้งนี้ หากไม่มีการทักท้วง ผลการคัดเลือกบุคคลดังกล่าว ตามนัยหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว ๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๒ ภายใน ๓๐ วันนับแต่วัน ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก กรมส่งเสริมการเกษตร จะออกคำสั่งแต่งตั้งผู้ได้รับ การคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ที่ได้รับคัดเลือกต่อไป
๒	นายอัมรัน โขะและเยาะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๕๑๖๓) สำนักงานเกษตรอำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส	๕๑๖๓	๑. โครงการเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และเครือข่าย ปี ๒๕๕๓ภายใต้แผนปฏิบัติการ ไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ๒. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนากิจการดำเนินงาน ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส	
๓	นายอัครเดช ศิริไพรวาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๕๑๖๔) สำนักงานเกษตรอำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส	๕๑๖๔	๑. ส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตพืช ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรกลุ่มยุวเกษตรกร โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไอร์บือแต ตำบลช้างเผือกอำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ๒. การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตพืชตามระบบ โรงเรียนเกษตรกรกับกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไอร์บือแต ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส	

ลำดับ ที่	ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับ เป็นตำแหน่งที่สูงขึ้น/สังกัด	ตำแหน่ง เลขที่	๑. ชื่อผลงานฯ / ๒. ข้อเสนอแนวคิดว่า	หมายเหตุ
๔	ว่าที่ร้อยตรีธวัชพล ไทยบุรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๕๑๒๙) สำนักงานเกษตรอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส	๕๑๒๙	๑. โครงการเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และเครือข่ายในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนใต้ ปี ๒๕๕๓ ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ๒. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการ ดำเนินงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส	
๕	นางสาววันวิสาข์ จันเพชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๗๓๑๘) สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	๗๓๑๘	๑. การส่งเสริมให้เกษตรกรปรับปรุงพื้นที่นาร้าง เป็นนาข้าว ๒. การส่งเสริมให้เกษตรกรทำนาแบบล้มตอซัง	